

ประจำวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2556

‘จำหน่ายข้าว’ ทำตลาดข้าวหนึ่งโหล พบส่งออกเกือบ 2 ล้านตัน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ และร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และประธานบริษัท อุทัย โปรติวส์ จำกัด ร่วมอภิปราย

ดร.นิพนธ์ กล่าวถึงการผลิตข้าวในปี 2555/2556 ว่า เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 26 ล้านตัน หรือ เพิ่มขึ้น 9% จากอิทธิพลโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูง ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายข้าวปี 2555/2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีการรับจำนำข้าว 8.66 ล้านตัน (ยังไม่จบฤดู) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวเจ้า เกือบ 5 ล้านตัน ข้าวหอมเกือบ 2.7 ล้านตัน โดยใช้เงินสูงถึง 1.4 แสนล้านบาทแล้ว

“ประมาณการณ์ว่า จำนำข้าวรัฐบาลขาดทุนไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท ดูจากขีดความสามารถในการระบายข้าวที่ค่อนข้างแย่ และหากดำเนินนโยบายนี้ติดต่อกัน 4 ปี ก็ขาดทุน 8 แสนล้านบาท”

ส่วนการส่งออกข้าวของรัฐบาลในปี 2555 นั้น นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า จากตัวเลขของกรมศุลกากรไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีการส่งออกข้าวแบบจีทูจี ในปี 2555 อาจมีบ้างที่รัฐบาลอาศัยบริษัทเอกชนอย่างน้อย 3-4 บริษัท ส่งข้าวออกไปยังอินโดนีเซีย โคอติวัลร์ ประมาณ 0.7 ล้านตัน แต่ไม่ขอข้อมูลเรื่องการส่งออกข้าวไปจีน

“ที่น่าแปลกใจ มีตัวเลขการส่งออกข้าวหนึ่งระหว่างเดือนม.ค.-ก.ย.ปี 2555 ประมาณ 1.8 ล้านตัน เชื่อว่า ถึงเดือนธ.ค.2555 อาจถึง 2 ล้านตัน ทั้งๆ ที่การรับจำนำข้าวทุกเมล็ดไม่มีระเบียบให้มีการนำข้าวเปลือกมาหนึ่ง แสดงว่ามีคนไปเสนอ “เปาเกา” ข้าวสารให้กับผู้ส่งออก แล้วนำข้าวเปลือกของรัฐบาลมาส่งให้แทน” ดร.นิพนธ์ กล่าว และเชื่อว่า มีการทุจริตคอร์รัปชันตรงจุดนี้แน่นอน ขณะที่ตลาดส่งออกข้าวปีนี้ก็ไม่แจ่มใส ทำให้การขายข้าวจีทูจีไม่แจ่มใสตามไปด้วย เพราะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ทั้งอินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ทั้งสิ้น ต่างก็ลดการนำเข้าข้าวลง

กรณีหากมีการประมูลข้าวเกิดขึ้น ดร.นิพนธ์ กล่าวว่า ก็จะได้ราคาต่ำแน่นอน เพราะผู้ประมูลไม่แน่ใจคุณภาพข้าวในโกดัง หรือแน่ใจคุณภาพแยะแน่นอน และเมื่อได้ราคาต่ำกระทรวงพาณิชย์ก็จะไม่ขาย ด้วยกลัวขายข้าวขาดทุน ทำให้สถานการณ์การประมูลข้าวแบบโปร่งใสจะไม่เกิดขึ้น จะเป็นการเจรจาลับ ๆ รวมทั้งเชื่อมั่นว่า จะไม่มีการขายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพราะต้องมีการจัดเกรดข้าว ทำมาตรฐานข้าวก่อนการซื้อขาย

“ผมเชื่อว่า ขณะนี้การแอบขายข้าวในประเทศ โดยนักการเมืองจะได้ประโยชน์ 2 ต่อ คือ ปิดบังการขาดทุนได้ และนักการเมืองได้ค่านายหน้าด้วย ซึ่งปริมาณที่แอบขายในประเทศ รวมทั้งให้ออกขนส่งออกต่างประเทศประมาณ 1.6 - 1.9 ล้านตัน รวมการส่งออกข้าวหนึ่ง มีปริมาณการแอบขายข้าว 3.8 ล้านตันข้าวสาร (8 ล้านตันข้าวเปลือก) ส่งผลให้ข้าวเปลือกแพง ข้าวสารราคาถูก ถูกกว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ และรัฐบาลมีโกดังเก็บข้าวเพียงพอ”

ดร.นิพนธ์ กล่าวด้วยว่า การที่ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 8 ล้านตัน ก็ต่อเมื่อรัฐบาลยินยอมขายข้าวให้ออกขนอย่างโปร่งใส และยอมรับภาระขาดทุนจากการขายข้าว และหากรัฐบาลยังมี “ทิวี่” ก็จะยิ่งขาดทุนหนักขึ้น

“โครงการจำหน่ายข้าวนอกจากจะถลุงทรัพยากรอันมีค่าของชาติ เพิ่มการปลูกข้าว เพิ่มจำนวนโรงสี เพิ่มโกดัง กลับนำข้าวไปเก็บให้เน่า, ทำให้คุณภาพข้าวไทยเสื่อม, ทำลายธุรกิจค้าการข้าวที่อยู่บนพื้นฐานการแข่งขันแล้ว สุดท้ายวงการค้าข้าวในเมืองไทยจะเหลือแค่ “โรงสี พ่อค้าส่งออกที่มีเส้นสาย” และอุตสาหกรรมข้าวไทยจะเป็นแหล่ง แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของนักการเมืองเท่านั้น”

ขณะที่ร.ต.ท.เจริญ กล่าวถึงการส่งออกข้าวไทยปี 2555 มีปริมาณ 6.9 ล้านตัน จำนวนลดลงถึง 38% เมื่อเทียบกับปี 2554 ขณะที่คู่แข่ง เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งใช้นโยบายรับจำหน่ายข้าวเหมือนไทย จนทำให้สต็อกข้าวเวลานี้มีถึง 30 ล้านตัน จากปกติมีสต็อกข้าวมีประมาณ 10 ล้านตัน สุดท้ายต้องแตก ไม่มีที่เก็บ ต้องขายออกมา ไทย กำลังมีอนาคตไม่ต่างจาก อินเดีย

“ปัจจุบันนี้ตลาดมีสินค้ามากเกินไป และหลากหลาย พอที่ให้ผู้ซื้อเลือกซื้อได้ แนนอนการซื้อขายอยู่ที่ราคา การมาหลงมาคาดหวังว่า ข้าวไทยคุณภาพดี หรือข้าวไทยดีที่สุดในโลก วันนี้ไม่ใช่แล้ว โดยเฉพาะนโยบายรับจำหน่ายข้าว เป็นส่วนหนึ่งทำให้คุณภาพข้าวไทยมีปัญหา และยิ่งมาเจอปัญหาใหม่ คือ การแข่งค่าของเงินบาท”

อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวอีกว่า อนาคตข้าวหอมมะลิไทย หากรัฐบาลยังดำเนินนโยบายรับจำหน่ายข้าวต่อไป เราจะเสียตลาดไปอย่างน่าเสียดาย ให้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา ยกตัวอย่างการส่งออกข้าวหอมมะลิไปฮ่องกง ปีละประมาณ 3 แสนตัน ปัจจุบันเหลือประมาณ 1.5 แสนตัน ที่หายไปครึ่งหนึ่ง เพราะถูกข้าวหอมของเวียดนาม กัมพูชา แย่งชิงตลาด ไม่ต่างจากที่ตลาดสิงคโปร์ แคนาดา ออสเตรเลีย

“ราคาข้าวไทยที่สูง บังคับให้ประเทศต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องลอง เมื่อลองแล้วชอบ ใช้ได้ เห็นว่า ดี และยังราคาถูกกว่า 400 -500 เหรียญฯ ในที่สุดตลาดข้าวไทยก็จะหดตัวลง ยิ่งการจำหน่ายในราคาเดียว ทำให้คุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยคุณภาพลง กลายเป็นข้าวเกรดเดียวกันหมด”

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวด้วยว่า ปีนี้เก่งที่สุดไทยอาจส่งออกข้าวได้ 6.5 ล้านตัน และเป็นปีที่ยากลำบากต่อไป พร้อมกับแสดงความเป็นห่วง อนาคตวันหนึ่งชวานาดีขึ้นขึ้นมา เกียวข้าวแล้วจะขายให้ใคร ประเทศไทยอาจจะหมดไปจากแผนการค้าข้าวก็ได้ ในเมื่อรัฐบาลคิดนโยบายจำหน่าย ก็ต้องคิดยุทธศาสตร์ระยะยาวด้วยว่า เราจะทำอย่างไรลดปริมาณการผลิต ทำแต่ข้าวคุณภาพสูง ทำอย่างไรลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

ด้าน รศ.สมพร กล่าวว่า ปี 2556 เป็นวิกฤติตลาดส่งออกข้าวไทย ยิ่งหากเรายังมีนโยบายเก็บสต็อกข้าวไว้เป็นคนสุดท้ายที่จะขาย เชื่อว่า ในอนาคตก็ขายไม่ได้เลย ดังนั้น ทางแก้ที่ถูกต้องด้วยสต็อกข้าวที่มีอยู่ ทางเดียวที่รัฐบาลต้องทำคือ ตั้งทีมไทยแลนด์ขึ้นมาเพื่อขายข้าว และเอาตลาด AFET เข้ามาช่วย ชาติทุกคนก็ต้องยอม พร้อมๆ กับแสดงความโปร่งใสขอให้ข้อมูลการรับจำหน่ายข้าวทุกขั้นตอนเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

[ที่มา สถาบันนิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย](#)

เร่งมจำหน่ายข้าวธกส.วอนรัฐช่วยคลังปิดประตู

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยเมื่อวันจันทร์ว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวนาปี 2556 ที่จะเริ่มในเดือน เม.ย.นี้ อยู่ระหว่างการหารือของหน่วยงานต่างๆ ว่า จะใช้เงินจากส่วนใดบ้าง ที่จะนำมาดำเนินการรับจำหน่ายข้าวนาปีประมาณ 11 ล้านตัน เป็นเงินประมาณ 1.5-1.6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการเสนอให้ใช้เงินจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส.ทั้งหมด ซึ่งธนาคารต้องพิจารณาก่อนว่า การใช้สภาพ คล่องของธนาคารนั้น ต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติจนทำให้เกิดความเสียหาย

“ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องประมาณ 1.9 แสนล้านบาท ต้องใช้ปล่อยสินเชื่อปกติประมาณ 1.6 แสนล้านบาท จะให้เพิ่มเติมเพื่อใช้จำหน่ายข้าวได้เต็มที่ 1-2 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกับสภาพคล่องของเดิมที่ใช้จำหน่ายข้าวอยู่แล้ว 9 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 1-1.1 แสนล้านบาท ส่วนที่ขาดรัฐบาลต้องดำเนินการกู้ หรือเร่งระบายขายข้าวเพื่อนำเงินมาจำหน่ายข้าวรอบใหม่”

นายบุญไทยกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้ไทยมีปัญหาภัยแล้ง จึงคาดว่าอาจปลูกข้าวได้น้อยลง ดังนั้น อาจใช้เงินรับจำนำข้าวนาปรังไม่เกิน 1.2 แสนล้านบาท จึงอาจจะใช้สภาพคล่องของธนาคารทั้งหมดได้ แต่หากเกินกว่านั้นคงไม่ได้

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างทำเรื่องให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายวงเงินสภาพคล่องจาก 9 หมื่นล้านบาท เป็น 1.5 แสนล้านบาท เพื่อใช้รับจำนำข้าวนาปรัง รอบใหม่ เนื่องจากการค้ำประกันเงินกู้ในโครงการนี้สูงถึง 4.1 แสนล้านบาท หากให้เพิ่มค้ำประกันเงินกู้ก็ต้องไปลด การค้ำประกันของรัฐวิสาหกิจอื่น ทำให้กระทบต่อการลงทุน

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมหลายครั้ง แต่ปรากฏว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่อง การระบายข้าวว่าจะได้เงินเท่าใด และที่ผ่านมาการใช้เงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท ทางกระทรวงพาณิชย์ ก็เพิ่งระบายข้าวได้เงินคืนมาเพียง 6-7 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ทำให้ต้องเสนอให้ใช้สภาพคล่องจาก ธ.ก.ส. โดยการให้ ไประดมทุนจากลูกค้าของธนาคาร

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.การคลัง ในฐานะกำกับดูแล ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า การใช้สภาพคล่อง ธ.ก.ส.ใน โครงการรับจำนำเพิ่มอีก 6 หมื่นล้านบาท เป็น 1.5 แสนล้านบาท จากเดิมใช้อยู่แล้ว 9 หมื่นล้านบาทนั้น เรื่องนี้ไม่ได้ มีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.แต่อย่างกรรมการ ธ.ก.ส.แต่อย่างใด เพราะเป็นเรื่องที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ต้องไปหารือกับกระทรวง พาณิชย์ และคงต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเลย ธ.ก.ส.เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามมติจาก ครม.เท่านั้น

วันเดียวกันที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็น ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้หารือ โดยนายคำณูณ สิทธิ สมาน ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ขอหารือไปยังรัฐบาล ให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิตปี 55-56 จากเดิมฤดูกาลผลิตในปี ปี 55-56 ใช้เงินทั้งสิ้นตามแผน 2.4 แสนล้านบาท คณะรัฐมนตรีจัดวงเงินค้ำประกันเงินกู้ และหรือให้กู้ติดตาม พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ มาตรา 25 และมาตรา 28 แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพียง 1.5 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 9 หมื่นล้านบาท ให้ใช้จากสภาพคล่องส่วนเกิน จากเงินของ ธ.ก.ส.เอง หรือให้ระดมจากตลาดเงินเอง

นายคำณูณกล่าวว่า ต้นเดือน ม.ค.56 ธ.ก.ส.แถลงว่าจะขอ ครม.เพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้ต่ออีก 7 หมื่น ล้านบาท รวมเป็น 2.2 แสนล้านบาท แต่ปรากฏว่า รมว.การคลังให้สัมภาษณ์ในเชิงไม่เห็นด้วย ล่าสุดมีข่าวในหน้า หนังสือพิมพ์ว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.เพิ่มวงเงินรับจำนำข้าวจากสภาพคล่องส่วนเกินของ ธ.ก.ส.อีก 6 หมื่นล้านบาท จากเดิม 9 หมื่นล้านบาท โดยหนังสือพิมพ์ของ ธ.ก.ส.อีก 6 หมื่นล้านบาท จากเดิม 9 หมื่นล้านบาท โดยหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวในเชิงว่า บิบบ ธ.ก.ส.หาเงินเพิ่ม 6 หมื่นล้าน ดังนั้น ตนจึงอยากถามว่า ตกลงจะเอา อย่างไร จะเป็น การเพิ่มวงเงินให้กู้ติดตามมาตรา 25 และมาตรา 28 อีก 7 หมื่นล้านบาท ตามที่มีข่าวว่าวันอังคารนี้ ครม.จะอนุมัติแผนก่อหนี้สาธารณะประจำปีปรับแผน หรือว่าจะเป็น การเพิ่มวงเงินจากสภาพคล่องส่วนเกินของ ธ.ก.ส.เองอีก 6 หมื่นล้านบาท

เขากล่าวอีกว่า แต่ละทางมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน เพราะหากเป็นการเพิ่มวงเงินค้ำประกันแล้วให้กู้ต่อ รัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่า เงินที่รัฐวิสาหกิจอื่นจะใช้จะเสียหายหรือไม่ และเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะมากเกินไปหรือไม่ แต่หากเป็นการให้ใช้จากสภาพคล่องส่วนเกินของ ธ.ก.ส. ก็จะต้องตอบว่า จะกระทบต่อผู้ฝากเงินและลูกค้าของ ธ.ก.ส.ในส่วนอื่นหรือไม่ สุดท้ายนี้ขอให้รัฐบาลแถลงผลการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวประจำฤดูกาลก่อน ที่มี กำหนดในเดือน ก.พ.นี้ อีกประการคือ ให้แถลงว่ากระทรวงพาณิชย์ส่งเงินจากการระบายข้าวให้ ธ.ก.ส.ครบถ้วน หรือไม่ ขาดเท่าไร มีผลกระทบอย่างไร

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัฐไม่กลัวหนี้ท่วม บีบ ธกส.หาเงินเพิ่ม 6 หมื่นล้าน อุ่มจำนำข้าวแตะ 5.6 แสนล.

แหล่งข่าว กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้สภาพคล่องของธนาคารมาใช้รับจำนำข้าวตันละ 1.5 หมื่นบาท ตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติม จากเดิมที่มีวงเงิน 9 หมื่นล้านบาท เป็น 1.5 แสนล้านบาท หรือ 6 หมื่นล้านบาท เพราะรัฐบาลมีเงินรับจำนำข้าวนาปี 2556 ไม่พอ คาดว่าจะมีข้าวมาจำนำ 10-11 ล้านตัน คิดเป็นเงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาท

ปัจจุบันรัฐบาลใช้เงินเพื่อรับจำนำข้าว จากทั้งการค้ำประกันเงินกู้ และสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. เป็นวงเงินสูงถึง 5 แสนล้านบาท หากรวมส่วนเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มเติมรอบใหม่อีก 6 หมื่นล้านบาท จะทำให้การใช้เงินในโครงการประชานิยมนี้ เป็นวงเงินสูงถึง 5.6 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ต้องการให้คลังค้ำประกันเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อไปใช้รับจำนำข้าวรอบใหม่ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ทัน ทำให้เงินรับจำนำมีปัญหาหมุนเวียนมารับจำนำรอบใหม่ไม่ทัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังปฏิเสธการค้ำประกันเงินกู้ให้ เพราะปัจจุบันค้ำประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. เพื่อไปใช้รับจำนำข้าวสูงถึง 4.1 แสนล้านบาทและไม่ต้องการให้เพิ่มมากไปกว่านี้ เพราะจะไปเบียดการค้ำประกันเงินกู้ของรัฐบาลอีก และไม่ต้องการให้เงินกู้รับจำนำข้าวสูงจนควบคุมไม่ได้ จึงหาทางออกโดยการให้ใช้สภาพคล่องของธนาคาร และให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวมาใช้คืนเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนรับจำนำข้าวรอบใหม่

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่วนของการรับจำนำข้าวนาปี 2555/2556 จำนวน 15 ล้านตัน วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท ล่าสุดสรุปว่าไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้ว โดยใช้จากเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำให้ ธ.ก.ส. 1.5 แสนล้านบาท กับสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท ที่ใช้รับจำนำข้าวในรอบแรกและทางกระทรวงพาณิชย์ ระบายใช้คืนมารับจำนำนาปีดังกล่าว ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ ได้ระบายคืนเงินให้กระทรวงการคลังประมาณ 6 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะจ่ายคืนในส่วนที่เหลือได้ครบ เพื่อให้การจำนำข้าวนาปี 2555/56 ไม่มีปัญหา

“การเพิ่มสภาพคล่องให้ ธ.ก.ส. เป็น 1.5 แสนล้านบาท เพื่อรับจำนำข้าวนาปี 2555 จะทำให้ ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องใหม่เพิ่มขึ้น 6 หมื่นล้านบาทมารับจำนำข้าวในช่วงต้น และจะได้รับเงินจ่ายคืนจากกระทรวงพาณิชย์ 9 หมื่นล้านบาท มาใช้รับจำนำข้าวนาปีในช่วงหลัง” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังไปให้ข้อมูลการกู้เงินเพื่อไปรับจำนำข้าว ทำให้เกิดความเสียหายและการทุจริต สร้างความเสียหายกับรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องจำนำข้าวรัฐบาลและส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบทำให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกังวลว่าจะมีส่วนทำให้ประเทศเกิดความเสียหายไปด้วย แม้ว่าจะต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลก็ตาม

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่นักวิชาการออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า ใช้เงินมากทำให้ประเทศเป็นหนี้สูง และเกิดความเสียหายแต่ละปีจำนวนมาก โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ออกมาระบุว่า การรับจำนำข้าวในปี 2554/55 จะขาดทุน 1.4 แสนล้านบาท และปี 2555/56-2561-62 จะขาดทุนอีก 1.47 ล้านล้านบาทและหนี้สาธารณะของไทยจะเกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พล.ลั่นจำนำข้าวนาปีพุ่งกระฉูด

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า สำหรับการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับราคาข้าวเปลือกในตลาด โดยตั้งวงเงินสำหรับใช้ดำเนินการโครงการกว่า 4 แสนล้านบาท จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร โดยขณะนี้ มีข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการรับจำนำไปแล้ว กว่า 10 ล้านตัน ซึ่งยังต่ำกว่าประมาณการผลิตข้าวของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิต 15 ล้านตันข้าวเปลือก โดยขณะนี้ใช้เม็ดเงินไปแล้วกว่า 130,000 ล้านบาท ต่ำกว่าที่ตั้งวงเงินรับซื้อเอาไว้ 410,000 ล้านบาททั้งปี

"วงเงินนี้ส่วนใหญ่เตรียมไว้จำหน่าย ส่วนจำหน่ายมันสำปะหลังเพียงเล็กน้อย มีที่กู้มา 140,000 ล้านบาท และมีมติของ ครม.ให้นำเงินที่ได้จากการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ทยอยคืน 70,000-80,000 ล้านบาทมาหมุนเวียนเม็ดเงินจึงเพียงพอโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เงินก็ผ่านกลับไปสู่บัญชีของเกษตรกร ไม่ได้อยู่ในมือใครเลย" น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

ส่วนผลจำหน่ายนาปีรอบนี้มากกว่าโครงการนาปี 2554/2555 ซึ่งมีเพียง 6 ล้านตัน เพราะในปีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตส่วนหนึ่ง ทำให้เกษตรกรต้องปลูกใหม่และนำเข้ามาสู่โครงการรับจำหน่ายนาปีประกัน จึงทำให้อุดจำหน่ายนาปี 2555 มีมากถึง 14 ล้านตัน รวมแล้วทั้งปีไม่ต่างจากปีก่อน

ด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์ จะขายข้าวในสต็อกรัฐบาล และนำเงินมาคืนให้กระทรวงการคลังได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 80,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้ขายข้าวในสต็อกและส่งคืนคลังได้แล้วกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับ ครม.มีมติให้หาเงินจำนวน 150,000 ล้านบาท มาใช้ในโครงการรับจำนำนั้น ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะเร่งจัดหามาให้ได้ ส่วนพาณิชย์มีหน้าที่รับจำนำ และขายข้าวในสต็อก เมื่อขายได้แล้วก็นำเงินมาคืนคลัง

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของนโยบายรับจำหน่ายข้าว ว่าโครงการสามารถยกระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิให้สูงขึ้นจากปีก่อน 9% และราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อน 16.1% เพราะราคาจำนำสูงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 37 ล้านครัวเรือน เข้าร่วมโครงการแล้ว 1.7 ล้านครัวเรือน ซึ่งได้รับประโยชน์ มีรายได้ และเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และชาวนาปลดหนี้ได้

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ขง 4.1 แสนล้านจำหน่ายข้าวรอบใหม่ คงคอนเซ็ปต์รับไม่อั้นราคาเดิม

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเร่งรัดและตรวจสอบระบบการออกไปประทวนอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องการให้บูรณาการระบบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลการรับจำนำทั้งระบบ ซึ่งได้จัดสรรอนุมัติงบประมาณเกือบ 90 ล้านบาท ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามจุดรับจำนำและคลังสินค้าในโครงการรับจำนำเพื่อออกไปประทวนให้ชาวนาที่นำข้าวมาจำนำ สามารถตรวจสอบผู้เข้าโครงการ ขั้นตอนการรับจำนำ ป้องกันการทุจริต และสต็อกข้าวทั้งระบบ เพราะจะเป็นการบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอื่นๆ ในครั้งเดียว

"อยู่ระหว่างทดลองระบบและติดตั้งระบบ เป้าหมายดำเนินการออกไปประทวนอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มในการรับจำหน่ายข้าวเปลือกรอบ 2 (นาปรัง) ฤดูกาล 2556 ในพื้นที่ในภาคกลางเพราะปริมาณข้าวเปลือกเจ้าจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง หลังจากนั้นจะขยายให้ครบทั่วประเทศสำหรับโครงการรับจำนำครั้งต่อไป" น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับจำหน่ายข้าวเปลือกรอบ 2 (นาปรัง 2556) ว่า อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล และรายงานแนวทางการดูแลตั้งแต่การรับจำนำ จัดเก็บ และป้องกันการทุจริต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในเดือนมีนาคมนี้ โดยเงื่อนไขการรับจำนำยังคงเสนอเงื่อนไขเดิม คือรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 15,000 บาท และไม่จำกัดปริมาณรับจำนำ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯประเมินตัวเลขผลผลิตข้าวเปลือกรอบ 2 ที่เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคมนี้ ปริมาณ 11 ล้านตัน แต่กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าภาวะภัยแล้งอาจมีผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงเหลือต่ำกว่า 10 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุม กขช. กระทรวงพาณิชย์จะเสนอขอวงเงินรับจำนำ 4.1 แสนล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการรับจำหน่ายข้าว โดยประเมินว่าจะมีข้าวเปลือกเข้าโครงการไม่

เกิน 8-9 ล้านตัน เนื่องจากการออกไปประทวนอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการป้องกันการหมุนเวียนของโรงสีมาเข้าโครงการได้ยากขึ้น และปริมาณผลผลิตนาปรังเข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยจะไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนภาคเอกชนต้องเข้ามาแย่งซื้อ 20-30% ของผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

ที่มา มติชนรายวัน

เปิดแผนพาณิชย์ระบายข้าวตลาดอียู-ตอ.กลาง

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในเดือนก.พ.นี้ กรมฯ มีแผนที่จะจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับข้าว 2 งาน คือ งานแสดงสินค้าอินทรีย์นานาชาติ Biofach 2013 ประเทศเยอรมนี วันที่ 13-16 ก.พ.2556 และงานแสดงสินค้าสินค้าอาหารและเครื่องสำอางนานาชาติ Gulfood 2013 ที่สหรัฐอเมริกาวันที่ 25-28 ก.พ. นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางขยายตลาดสินค้าข้าวให้กับไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับงาน Biofach 2013 กรมฯ จะเน้นการนำข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ไปจัดแสดงและแจกตัวอย่างข้าวให้กับผู้สนใจ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของข้าวอินทรีย์ รวมทั้งจะมีการจัดให้มีการเจรจาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย โดยมั่นใจว่า จะสามารถขยายตลาดข้าวอินทรีย์สู่กลุ่มผู้บริโภคในยุโรปได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและใส่ใจในสุขภาพ “ในปี 2555 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไปยังตลาดยุโรปได้มากถึง 3,200 ตัน คิดเป็น 76% ของการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้บริโภคชาวยุโรป และผู้บริโภคเชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ในยุโรป โดยราคาสามารถขายได้สูงกว่าข้าวทั่วไป 1-2 เท่า และคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกปีละ 10-15%”นางปราณีกล่าว

ส่วนงานแสดงสินค้า Gulfood 2013 กรมฯ ได้เน้นนำข้าวคุณภาพพิเศษ ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสีเหลือง รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าว ไปจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้นำเข้าที่สนใจ เพราะตลาดในกลุ่มชาวอาหรับเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและยังเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังตลาดตะวันออกกลาง และประเทศที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน ตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดที่มีความต้องการบริโภคข้าวสูง โดยมีไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญ โดยในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปตะวันออกกลางเฉลี่ยประมาณ 1.22 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5% และข้าวหนึ่ง

สำหรับงาน Biofach 2013 เป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์จากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 2,500 ราย และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 44,000 คน โดยผู้เข้าชมงานให้ความสนใจในข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของไทยเป็นอย่างมาก ส่วนงาน Gulfood 2013 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องสำอางที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในสหรัฐอเมริกาวันที่ 25-28 ก.พ.นี้ ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวคุณภาพชั้นดีอื่นๆ ของไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในปี 2554 ปริมาณ 2,358,892 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.10% มูลค่า 60,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.22% การส่งออกแยกตามภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา สัดส่วน 40% เอเชีย 22% อเมริกา 19% ยุโรป 10% ตะวันออกกลาง 4% โอเชียเนีย 4% โดยราคาข้าวหอมมะลิไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการและการทำตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยปี 2553 เฉลี่ยที่ตันละ 1,023 ดอลลาร์ ปี 2554 ตันละ 1,044 ดอลลาร์ และปี 2555 ตันละ 1,079 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พณ.เล็งขายข้าวจีทูจี 7 ล้านตัน

นางวัชรวิมล วิมุขทายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยถึง การระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในปี 2556 ว่าจะยังเน้นการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี โดยจะขายให้กับทุกประเทศที่มีความต้องการหากได้ราคาที่เป็นธรรม คาดว่าการขายข้าวแบบจีทูจีในปีนี้จะทำได้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วที่มีการลงนามความตกลงซื้อขายกว่า 7 ล้านตัน (กระทรวงพาณิชย์ระบุส่งมอบไปแล้วกว่า 3 ล้านตัน) เน้นการระบายข้าวแบบล็อตใหญ่ เพื่อเป็นการบริหารสต็อกข้าวไปด้วย พร้อมยืนยันว่าโกดังกลางในการเก็บสต็อกข้าวทั้งระบบทั้งของรัฐและเอกชนสามารถรองรับข้าวสารได้ปริมาณมากถึง 30 ล้านตัน เพียงพอต่อโครงการรับจำนำข้าวแน่นอน

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/56 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ขณะนี้มีข้าวเปลือกที่รับจำนำมาแล้ว จำนวน 9.8 ล้านตัน ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้วรวม 1.32 แสนล้านบาท ขณะที่เงินในโครงการจำนำสินค้าเกษตรทุกชนิดใช้ไปแล้วประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ได้ส่งสีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้ว 5-6 ล้านตัน รวมกับข้าวเก่าจากโครงการในปี 2554/55 ที่มีอยู่ราว 4 ล้านตัน ทำให้ ณ ปัจจุบันรัฐมีสต็อกข้าวสาร(รวมปลายข้าว) ในโกดังล่าสุดรวมประมาณ 10 ล้านตัน

"ข้าวเปลือกนาปี 2555/56 รับมาแล้ว 9.8 ล้านตัน ขณะนี้ใกล้ถึงปลายฤดูเก็บเกี่ยว คาดสิ้นสุดโครงการในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการประมาณ 10 ล้านตันเศษ คงไม่ถึง 15 ล้านตัน ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้จากผลกระทบภัยแล้ง ส่วนสต็อกข้าวสารที่มีอยู่ได้เร่งระบายเพื่อลดภาระค่าเก็บรักษา และเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ รวมถึงรัฐบาลกำหนดกรอบวงเงินกู้อีก 1.5 แสนล้านบาท เพื่อใช้รับจำนำข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้มั่นใจว่า ธ.ก.ส.ยังมีสภาพคล่องที่ดีในการจ่ายเงินค่าข้าวให้แก่เกษตรกร จากที่ล่าสุดถึงเดือนธันวาคม 2555 กระทรวงพาณิชย์ได้ขายข้าวและคืนเงินให้ ธ.ก.ส.ไปแล้ว 6-7 หมื่นล้านบาท และจากนี้ไปจะคืนเป็นรายไตรมาสและถึงสิ้นปี 2556 จะคืนได้ 2.6 แสนล้านบาทตามเป้าหมาย "

อย่างไรก็ดียอมรับว่า จากราคารับจำนำข้าวเปลือกราคาสูง(ข้าวเปลือกเจ้า 1.5 หมื่นบาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 2 หมื่นบาท/ตัน ความชื้นไม่เกิน 15%) จะจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำจำนวนมาก ดังนั้นจะมีผลทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าในการระบายข้าว หรือหนักกว่าทุกช่วงที่ผ่านมา เพราะปกติแต่ละปีการค้าข้าวโลกมีเพียงประมาณ 30 ล้านตันตันๆ ต้องแย่งชิงกับคู่แข่งจีน

"หลายฝ่ายกังวลโครงการรับจำนำรัฐจะขาดทุนมหาศาล ซึ่งก็ค่อนข้างกังวลใจแทนรัฐบาลที่ซื้อข้าวมาแพงแต่ขายได้ราคาถูกน่าจะขาดทุน แต่ก็เข้าใจรัฐบาลที่มองภาพรวมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ โดยต้นทุนทางเกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น มีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ระบบค้าข้าวในประเทศ และส่งออกขายได้ราคาสูงขึ้น และรัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้น รวมๆกัน แล้วถือว่าโครงการไม่ขาดทุนเพราะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-7 ก.พ. 2556 มีจำนวน 73,931 ตัน มูลค่า 32.343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 2555 เวียดนามส่งออกรวม 478,155 ตัน มูลค่า 215.855 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 48.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 322,422 ตัน มูลค่า 175.914 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

มีรายงานว่า บริษัทค้าข้าวของเวียดนาม Agrimex สามารถประมูลโควตาส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่น จำนวน 30,000 ตัน ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่สามารถส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นเริ่มกระบวนการจัดหาเพื่อสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามอีกครั้งตั้งแต่กลางปี 2555 โดยข้าวที่ส่งออกจากเวียดนามในครั้งนี้ ผ่านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสารตกค้างจากทั้งไทยและญี่ปุ่น ซึ่งตามเกณฑ์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จะต้องผ่านการตรวจสอบสารตกค้างกว่า 590 ชนิด

ก่อนหน้านี้ ข้าวจากเวียดนามถูกระงับการสั่งซื้อทั้งหมดจากตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากพบสารตกค้างจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงปี 2552 ซึ่งทำให้เวียดนามสูญเสียตลาดข้าวที่มีมูลค่ารับซื้อสูง และมีศักยภาพ โดยญี่ปุ่นมีการนำเข้าข้าวประมาณปีละ 700,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com และ Quoitrenews

พม่า

กระทรวงพาณิชย์พม่า (The Commerce Ministry) คาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2555-56 จะมีปริมาณถึง 1.5 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยส่งออกในรอบ 60 ปี โดยในช่วงระยะเวลา 10 เดือนของปีงบประมาณ 2555-56 พม่าส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 1.2 ล้านตัน โดยกระทรวงพาณิชย์พม่าหวังที่จะส่งออกเพิ่มอีก 300,000 ตันก่อนปิดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณของพม่าอยู่ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-31 มี.ค.)

กระทรวงพาณิชย์พม่าระบุว่า ในเวลานี้ พม่ามีรายได้จากการส่งออกข้าวในปีนี้ที่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปีงบประมาณสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค. นี้

พม่าวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อจากญี่ปุ่น และยุโรป โดยราคาข้าวส่งออกของพม่านั้นอยู่ที่ 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวของพม่าลดลงตั้งแต่ปี 2499 ซึ่งก่อนหน้านี้ พม่าเคยส่งออกข้าวเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี และในปีงบประมาณที่ผ่านมา พม่าส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 800,000 ตัน ส่วนในปีงบประมาณนี้ ยอดรวมการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า

รัฐบาลพม่าได้เริ่มโครงการรับซื้อข้าวสารเพื่อเก็บสต็อกไว้ในรัฐยะไข่ (Rakhine State) แล้ว โดยในระยะแรกได้ซื้อไปแล้วประมาณ 3,000 ตัน ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในขณะนี้มีการซื้อข้าวพันธุ์ Emahta และ Ngesein ประมาณ 2,000 ตัน จากที่รัฐบาลคาดว่าจะรับซื้อประมาณ 60,000 ตัน จากสมาคมโรงสีข้าวในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการสำรองข้าวแห่งชาติ (The National Rice Reserves Supervisory Committee of Myanmar) ได้กำหนดราคารับซื้อสำหรับข้าวสารพันธุ์ Emahta (25 percent broking) ในราคา 13,500 kyatsต่อถุง 50 ก.ก. (ประมาณ 15 เหรียญสหรัฐฯ) และ ราคารับซื้อสำหรับข้าวสารพันธุ์ Ngesein (25 percent broking) ในราคา 12,500 kyatsต่อถุง 50 ก.ก. (ประมาณ 14 เหรียญสหรัฐฯ) ในขณะที่ราคาตลาดของข้าวพันธุ์ Emahta (25 percent broking) อยู่ที่ 11,000 kyatsต่อถุง 50 ก.ก. (ประมาณ 12 เหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวสารในตลาดอย่างใกล้ชิด ซึ่งนโยบายปัจจุบันรัฐบาลจะซื้อข้าวสารแทนการซื้อข้าวเปลือกแบบเดิมเพราะเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพข้าวซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรด้วย

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2555/56 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่แล้ว โดย ณ วันที่ 15 ม.ค. จัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 25.6 ล้านตัน มากกว่าจำนวน 25.4 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2012/13 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตจำนวน 101.8 ล้านตัน แม้ว่าในปีการผลิตนี้การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (The Kharif (main) cropping season) จะล่าช้ากว่ากำหนดก็ตาม โดยคาดว่าจะมีผลผลิตจำนวน 90.69 ล้านตัน และในฤดูการผลิตรอง (rabi (winter) rice crop) คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 11.11 ล้านตัน

ทั้งนี้ ผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2012/13 นี้ ลดลง 3.5% จากการผลิต 2011/12 ซึ่งมีผลผลิต 105.3 ล้านตัน และต่ำกว่าเป้าหมาย 104 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) รายงานว่า ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ปากีสถานสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิ (non-basmati rice) ไปยังประเทศจีนได้ถึง 72,623 ตัน โดยในขณะนี้ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของปากีสถานไปแล้ว และคาดว่าจะช่วยทำให้ปริมาณส่งออกข้าวของปากีสถานในปีนี้เป็นประวัติการณ์ด้วย

ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิจำนวน 340,333 ตัน มูลค่า 141 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวบาสมาทิจำนวน 37,000 ตัน มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ปริมาณส่งออกในเดือน ม.ค. ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วที่ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิจำนวน 56,355 ตัน และข้าวบาสมาทิจำนวน 15,390 ตัน

เมื่อปีที่แล้ว ปากีสถานส่งออกข้าวไปประเทศจีนประมาณ 580,000 ตัน ส่งผลให้ปากีสถานกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนอันดับ 2 รองจากเวียดนาม (คิดเป็นสัดส่วน 25% ในตลาดจีน)

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

นักวิจัยของเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาข้าวหอมนิลสายพันธุ์ใหม่ หลังใช้เวลาวิจัยนานถึง 9 ปี โดยข้าวหอมนิลสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น มีกลิ่นหอมมากขึ้น รวมทั้งมีกากใยอาหาร หรือไฟเบอร์มากกว่าข้าวขาวทั่วไป ทั้งยังมีสารแอนโทไซยานินที่มีคุณสมบัติช่วยชะลอความแก่ ราคาข้าวหอมนิลจะสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 1 เท่าตัว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น คาดว่าทางการจะสามารถกระจายพันธุ์ข้าวหอมนิลใหม่ให้แก่เกษตรกรได้ภายในปี 2559

ที่มา สำนักข่าวไทย

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi Trade Ministry) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวบาสมาทิจากประเทศอินเดีย และปากีสถาน จำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน ในวันที่ 3 มี.ค. ศกนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 มี.ค.

นอกจากนี้ กระทรวงการค้าของอิรักยังได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิจากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนติน่า และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 4 มี.ค. โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. ด้วย

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิเมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 140,000 ตัน จากบริษัท Saif International, Louis Dreyfus และ Olam International โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ราคา 553.25 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) ซื้อจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 697 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) และซื้อจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคา 689 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F)

ที่มา Oryza.com